



## วันชุมนุมครุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี

(วันอังคารที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2012)

คุณพ่อ ชิสเตอร์ และคณะครูที่รักทุกท่าน พระวรสารที่เราเพิ่งได้รับฟังเป็นตอนที่เรารู้จักกันดีในนามของ “บุญลาภหรือความสุขแท้แปดประการ” คำสอนนี้เป็นแนวทางที่พระเยซูเจ้าทรงวางไว้เพื่อนำเราไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง เมื่อพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ บางคนอาจนึกถึงการถือตามพระบัญญัติสิบประการหรือข้อเรียกร้องอื่นๆ ของพระศาสนจักร เช่น การไปร่วมมิสซาในวันอาทิตย์ หรือการจำศีลลดอาหารในเทศกาลมหาพรต แนนอน เราไม่ลืมว่าพระบัญญัติสิบประการเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาเดิมซึ่งเราต้องถือปฏิบัติ พระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงบอกอย่างชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อลบล้างบทบัญญัติ แต่มาเพื่อทำให้มันสมบูรณ์ ความสุขแท้แปดประการที่พวกเราเพิ่งได้รับฟังนี้แหละ เป็นตัวอย่างของการทำให้บทบัญญัติต่างๆ ครบบริบูรณ์ไป

ถ้าพูดถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตคริสตชน ความสุขแท้แปดประการก้าวไปไกลกว่าพระบัญญัติสิบประการหลายเท่าตัว ความสุขแท้เหล่านี้ให้ภาพที่ชัดเจนของรูปแบบคริสตชนที่ดี แต่น่าเสียดายที่คริสตชนจำนวนมากไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าพวกเขาดำเนินชีวิตตามแนวทางของความสุขแท้เหล่านี้ ลองคิดดู เมื่อพวกเราไปรับศีลออกบาป ปรกติแล้ว เรามักจะอ้างถึงพระบัญญัติสิบประการ แทนที่จะเป็นความสุขแท้แปดประการ

ความสุขแท้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระอาณาจักรสวรรค์ คำว่า “**พระอาณาจักรสวรรค์**” ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสถานที่ที่เราจะไปอยู่กับพระเจ้าในโลกหน้าหรือชีวิตนิรันดรหลังความตายเท่านั้น แต่หมายถึงสังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่งในเวลานี้ด้วย เมื่อเราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้ สังคมของเราจะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความจริง ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความยุติธรรม สันติสุข เสรีภาพ และการแบ่งปัน คุณลักษณะเหล่านี้สะท้อนให้เห็นการประทับอยู่ของพระเจ้า

ใจความสำคัญของความสุขแท้คือว่า เราจะเป็นผู้มีความสุขที่แท้จริงได้ เมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องชายหญิงของเรา เมื่อเราดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระคริสตเจ้าทรงเชื้อเชิญให้เราดำเนินตาม พระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่า ผู้ที่เป็นสุขคือ **ผู้มีใจยากจน** ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ตระหนักถึงความขาดตกบกพร่องและความเปราะบางของตัวเอง ตระหนักดีว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและพลังจากพระเจ้า พวกนี้จะตรงกันข้ามกับพวกที่อ้างอย่างโง่เขลาว่าตนเองเป็นอิสระจากพระเจ้าและสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ **ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า** หมายถึงผู้กำลังเดือดร้อนและทุกข์



ใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม พวกนี้จะได้รับความรักและการปลอบโยนจากกลุ่มคริสตชนที่พวกเขาเข้าไปอยู่และเป็นส่วนหนึ่ง **ผู้มีใจอ่อนโยน** เป็นผู้ที่เข้าหาคนอื่นด้วยความเอาใจใส่ ด้วยความเห็นอกเห็นใจ และความอ่อนหวานละมุนละม่อม เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความต้องการของคนอื่น **ผู้หิวกระหายความชอบธรรม** เป็นพวกที่พยายามทำทุกอย่างไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตาม บางครั้งอาจต้องแลกด้วยชีวิต เพื่อทุกคนจะได้รับสิ่งที่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเขา **ผู้มีใจความเมตตา** เป็นผู้ที่มีความเข้าอกเข้าใจและให้อภัยแก่ทุกคนที่อยู่รอบข้างพวกเขา **ผู้มีใจบริสุทธิ์** ความบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงความเรียบง่าย ปราศจากความซับซ้อน ปราศจากอคติ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บุคคลเหล่านี้จะได้เห็นพระเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าสำหรับพวกเขาการประทับอยู่ของพระเจ้าปรากฏชัดในทุกคนและทุกประสบการณ์ของชีวิต **ผู้สร้างสันติ** เป็นบุคคลที่พยายามทำลายกำแพงที่แบ่งแยกผู้คน ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา หรืออะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกัน ที่บุคคลเหล่านี้จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า พระเจ้าทรงส่งพระเยซูเจ้ามาประทับท่ามกลางพวกเราเพื่อทำลายกำแพงที่กั้นระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์ และกำแพงที่เกิดขึ้นระหว่างประชากรของพระองค์เองด้วย **ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม** แนนอน การเบียดเบียนข่มเหงในตัวเองไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่น่าชื่นชมยินดีและอาจส่งผลให้สูญเสียชีวิตได้ แต่เป็นบุญของผู้ที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะให้คุณค่าของความจริง ความรัก และความยุติธรรมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดแม้แต่ชีวิตของตนเอง มีนักบุญหลายท่านเป็นผู้ที่สละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องความจริง ความรักและความยุติธรรม บุญราศีมรณสักขีแห่งสองคอนเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนในเรื่องนี้

**คุณพ่อ ชิสเตอร์ และคณะครูที่รักทุกท่าน** นี้แหละคือรูปแบบคริสตชนที่พระเยซูเจ้าอยากจะให้เราเป็น คุณลักษณะเหล่านี้แหละที่จะทำให้เราเป็นคุณพ่อ ชิสเตอร์ และคุณครูที่ดี เราจะเห็นว่าคุณลักษณะเหล่านี้ก้าวไปไกลกว่าสิ่งที่บัญญัติสิบประการเรียกร้อง ถ้าพูดตามตัวอักษร เราสามารถถือตามพระบัญญัติสิบประการได้โดยไม่ลำบากมากนัก เพราะส่วนใหญ่เป็นข้อห้ามซึ่งเราสามารถถือตามโดยไม่ต้องทำอะไรเลย เช่น อย่าฆ่าคน อย่าทำอุลามก อย่าลักขโมย อย่าใส่ความนินทา แล้วถ้าจะถามว่าสิ่งเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้เราเป็นคริสตชนที่ดีอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาได้หรือไม่? คำตอบคือ ไม่น่าจะเป็นไปได้ การไม่ทำสิ่งที่ผิดถือว่ายังไม่เพียงพอ คริสตชนที่ดีต้องทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องด้วยความสุขแท้แปลประการนี้เองที่บอกเราว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่กิจการเท่านั้น แต่ทำที่ที่เราต้องมีอีกด้วย แนนอนเราไม่สามารถถือตามข้อเรียกร้องเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน ยิ่งเราถือตามเราก็น่าจะรู้ว่าเรามีสิ่งที่จะต้องทำเพิ่มอีกมากมาย การปฏิบัติตามความสุขแท้จะทำให้เราไม่มีช่องว่าง



สังฆมณฑลอุดรธานี  
[www.udondiocese.org](http://www.udondiocese.org)



สำหรับความพึงพอใจในตัวเองเหมือนอย่างที่เราฟาริสีมีในการถือบทบัญญัติของพวกเขา ด้วยเหตุนี้เอง ความสุขแท้แปดประการจึงเป็นแนวทางที่เรามั่นใจได้ว่าเมื่อถือตามแล้วเราจะได้เป็นศิษย์ที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูเจ้าอย่างแน่นอน ขอพระเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระมารดานิจจานุเคราะห์ องค์อุปถัมภ์สังฆมณฑลอุดรธานีของเรา หลังความรักและสันติสุขมายังเราทุกคนที่มาชุมนุมกันในวันนี้ และขอให้การชุมนุมกันในวันนี้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่คาดหวังไว้ทุกประการ **ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคน**